



ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบ

ตามที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา และประกาศฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ นั้น

บัดนี้ การทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถเสร็จสิ้นแล้ว กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๐๐๒	นางสาวพัชัญญिता บุณรัตน์วนิช
๒	๐๑๐๐๔	นางสาวดวงพร เครือแก้ว
๓	๐๑๐๐๕	ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลักษณ์า บำเพ็ญธรรม

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องตรีเทพ ๑ ชั้น ๗ อาคาร ๒๕ ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน มาแสดงตนด้วย หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้ ทั้งนี้ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และทางเว็บไซต์ <http://www.dsd.go.th> หรือ <http://www.dsd.go.th/sdcaa> หรือ <http://www.sdf.dsd.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนภาพิณ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน